



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๓๕๖๑

ที่ ดร ๐๐๓๒.๓.๐๑/๐๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ITA) กำหนดให้มีการตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๓ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๗ : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ในวันที่เปิดเผยให้ทราบ รอบสองปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ตามที่ได้เสนอมาพร้อมนี้ด้วย

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ อนุญาต

(นายสรวุฒิ บุญฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หัวข้อ ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ ๒ ปี๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้มีการดำเนินการประเมินผลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตนำเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสรารุทธิ บุญฤทธิ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมลเทพ (นายกมลเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง พนักงานบริการ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	